

'ศักดิ์สยาม'เร่งชงกรม.วันนี้

• เดินหน้าเวนคืน 'มอเตอร์เวย์บางใหญ่'

เวนคืน "มอเตอร์เวย์บางใหญ่" หลุดบ่วง! กฤษฎีกาตอบแล้ว "กรมทางหลวง" กำหนดเกณฑ์เวนคืนได้ ไม่ใช่ปัญหาด้านกฎหมาย "ศักดิ์สยาม" ลิงโลด เร่งชงกรม.วันนี้ หากได้รับอนุมัติพร้อมจ่ายเวนคืนทันทีให้เสร็จใน 2 เดือน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการขออนุมัติปรับวงเงินเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 55,620 ล้านบาทว่า ล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แจ้งมายังกรมทางหลวงแล้วว่า เกณฑ์การเวนคืนที่ดินที่กรมทางหลวงดำเนินการถือเป็นเรื่องการบริหารของกรมทางหลวง มิได้เป็นปัญหาด้านข้อกฎหมาย

ทั้งนี้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ สำนักงานงบประมาณมีข้อห่วงตั้งเรื่องการประเมินราคาที่ดินของกรมทางหลวงที่กำหนดราคาเวนคืนตามคู่มือของกระทรวงคมนาคม โดยใช้พื้นฐานจากราคาจะซื้อจะขาย (ราคาตลาด) ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าขัดกับพระราชบัญญัติว่า

ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 หรือไม่

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมา ทางกรมทางหลวงได้หารือร่วมกับสำนักงานงบประมาณ และได้สรุปความเห็นตรงกันว่า งบประมาณในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ต้องเพิ่มเติมอีก 14,317 ล้านบาทนั้น ลดลงอีก 500 ล้านบาทเหลือประมาณ 13,817 ล้านบาท และในวันนี้ (29 ต.ค.) จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หากได้รับความเห็นชอบ กรมทางหลวงก็จะสามารถจ่ายค่าเวนคืนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ทันที เพราะมีงบประมาณที่เหลือจากการก่อสร้างปี 2561 และปี 2562 เพียงพอไม่ต้องขอวงเงินงบประมาณเพิ่ม

"ตัวเลขค่าเวนคืนลดลงอีก 500 ล้านบาท

ซึ่งเป็นตัวเลขที่กรมทางหลวง ทหรือกับสำนักงานงบประมาณแล้ว วันนี้จะเสนอครม. หากได้รับการเห็นชอบก็จะสามารถจ่ายเวนคืนได้ทันทีก่อนปีใหม่ 2563 จ่ายครบแน่นอน 1 หมื่นกว่าล้านบาท และตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจในราคาก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย" นายศักดิ์สยาม กล่าว

นายศักดิ์สยาม กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างกรมทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ว่า ขณะนี้คณะทำงานแก้ไขข้อพิพาทที่มีนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (โครงสร้างพื้นฐาน) เป็นประธาน ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอีก 2-3 เรื่อง เช่น ค่าเสียหายมีที่ไปที่ไปอย่างไร รวมทั้งยังขาดเอกสารอีก 25-26 เรื่อง เช่น รายละเอียดหนังสือสัญญา มติครม.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกทพ.จะนำส่งให้ภายใน 30 วัน โดยยืนยันว่าจะได้ข้อยุติภายในปลายปีนี้แน่นอน ■